
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ครั้งที่  ๔๒ 

วันพฤหสับดีที ่๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องประชมุงบประมาณ  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๓ 

________________ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๒๕ นาฬิกา 
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กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๓  คน  (ลาการประชุม) 
 

 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่
ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของราชบัณฑิตยสถานเข้าช้ีแจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องทีพ่ิจารณา 
 

  มาตรา ๒๕  ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 
• ราชบัณฑิตยสถาน 
• สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

       พระราชดําริ 
      งบกลาง 

• ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
• ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
• สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

มาตรา ๓๐ กระทรวงมหาดไทย 
 รัฐวิสาหกิจ 

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
• การประปาส่วนภูมิภาค 

  มาตรา ๒๙  จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
• กลุ่มที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๕ หน่วยงาน) 
• กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ (๒๑ หน่วยงาน) 
• กลุ่มที่ ๓ ภาคตะวันออก และภาคใต้ (๒๒ หน่วยงาน) 
• กลุ่มที่ ๔ ภาคกลาง (๒๖ หน่วยงาน) 

มาตรา ๒๕  ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 
• สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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มาตรา ๕          สํานักนายกรัฐมนตรี 
  กลุ่มที่ ๑ 

• สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
• กรมประชาสัมพันธ์ 
• สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 กลุ่มที่ ๒ 
• สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
• สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 กลุ่มที่ ๓ 
• สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
• สํานักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 
กลุ่มที่ ๔ 
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
• สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
กลุ่มที่ ๕ 
• สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
• สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
• องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
      (องค์การมหาชน) 
• สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
• สํานักงานบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
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เรื่องพิจารณา 
 

ราชบัณฑิตยสถาน         ๑๕๙,๐๓๔,๗๐๐  บาท          
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของราชบัณฑิตยสถาน สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการถ่วงดุลของรัฐสภามีการถ่วงดุลทั้ง ๓ อํานาจ
อย่างไร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศในอนาคต 

- กรรมาธิการขอสื่อสิ่งพิมพ์ในปี ๒๕๕๕ ที่หน่วยงานจัดพิมพ์และเผยแพร่ 
- กรรมาธิการเห็นว่าหน่วยงานควรให้ความดูแลการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มีผลต่อ

การใช้ภาษาของประชาชนโดยทั่วไป ขอให้ดูแลควบคุมดารใช้ภาษาดังกล่าวด้วย 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ       ๕๓๙,๗๒๒,๘๐๐  บาท          

            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 
- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเพื่อการบริหารจัดการน้ํา นอกจาก

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงบปกติและงบกลางแล้ว ได้รับจัดสรรจากส่วนอื่นอีกหรือไม่ 
- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานได้จัดทําในปี ๒๕๕๕ ให้แก่กรรมาธิการ 
- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานกําหนดแนวทางและแผนในการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเป็นการขับเคล่ือน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมและขอให้มีการประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการต่าง ๆ แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่
ห่างไกลความเจริญด้วย 

 

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้      ๒,๒๖๕,๙๐๕,๓๐๐ บาท          
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุป
ประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานมีปัญหาหรืออุปสรรคด้านงบประมาณด้านบุคลากรหรือไม่ มี
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร การย้ายถิ่นที่อยู่ของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธออกจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีจํานวนมากน้อยเพียงใด หน่วยงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร มีแนวทางในการดูแลความปลอดภัยโดยร่วมกับทหาร 
ตํารวจ และประชาชนในพื้นที่หรือไม่ มีแนวทางในการสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างไร 
งบประมาณที่หน่วยงานภาครัฐขอรับจัดสรรมีแผนงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ในหลายกระทรวงและ
หลายกรมมีแนวทางในการดําเนินการและบูรณาการการแก้ปัญหาภาคใต้กับกระทรวงหรือกรมเหล่านั้นหรือไม่ 

- จากข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงานได้ดําเนินการตามที่คณะกรรมาธิการได้ต้ังข้อสังเกตไว้หรือไม่ ขอรายงานผลการ
ดําเนินการดังกล่าว 

- กรรมาธิการเห็นว่าในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรพิจารณามาจากต้นเหตุของ
ปัญหาเกิดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้มีอํานาจก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น การแก้ปัญหานอกจากการให้ความ
ยุติธรรมที่มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันแล้ว สิ่งที่สําคัญที่สุดอีกประการคือการให้การศึกษาแก่ประชาชน เด็ก นักเรียน 
นักศึกษาให้มีการศึกษาที่ดีส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีกินดีปัญหาดังกล่าวก็จะทุเลาลงได้ 
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- จากปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่มีความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน หน่วยงานฐานะผู้ดูแลประชาชนในพื้นที่
ดังกล่าว มีแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าจะให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองประชาชนให้ได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามถึงแนวทางในการทําความเข้าใจกับองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ก่อการร้ายมีการทําความเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวหรือไม่ กรรมาธิการเห็น
ว่าควรหาแนวทางที่ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การทําความเข้าใจกับสถาบันอิสลามหรือวิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยเห็นว่า
เป็นแนวทางดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

- กรรมาธิการเห็นว่าหน่วยงานต้องสร้างกลไกระบบการสื่อสารที่มีความหลากหลายการดําเนินการควรมี
เทคโนโลยีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวประสบผลมากที่สุด 

- กรรมาธิการสอบถามหน่วยงานถึงแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
แนวทางในการสร้างความเชื่อถือให้กับนักลงทุนอย่างไร 

- จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบทั้งประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตํารวจ ข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายปกครองต่าง ๆ ในกรณีที่ข้าราชการ
ดังกล่าวเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบภาครัฐให้การช่วยเหลือเยียวยาหรือไม่ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวน
ข้าราชการที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและจํานวนเงินที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อรายจํานวนเท่าใด 
ข้าราชการผู้ต้องเสี่ยงภัยในพื้นที่ดังกล่าวได้รับสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากข้าราชการทั่วไปหรือไม่ ได้รับมากน้อย
เพียงใด 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิตการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วมงบลงทุน 
ค่าก่อสร้างและจัดต้ังอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและปัตตานี ๒ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพัน ๒ ปี การก่อสร้างและจัดต้ังอุทยานการเรียนรู้ดังกล่าวจะดําเนินการก่อสร้างเมื่อใด 
อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านใดบ้าง 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดในการลดความรุนแรงเพื่อให้พ่ีน้องชาวมุสลิมและชาวไทย
พุทธสามารถอยู่ร่วมกันได้ มีแนวทางในการดําเนินงานอย่างไร ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสําเร็จหรือไม่ 

- จากปัญหาความไม่สงบในสุไหงโกลกและเขตย่านการค้า หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร การจัด Savety Zone หรือแม้แต่การจัดโซนนิ่งในพื้นที่ต่าง ๆ มีความเป็นไปได้หรือไม่ มีแนวทางในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐต่างฝ่ายแก้ไขปัญหาโดยไม่มีการแก้ปัญหาร่วมกันขอให้หน่วยงานมี
การกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย 

 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน      ๒๑๔,๘๗๘,๘๐๐  บาท          
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สรุป
ประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- จากข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ว่าจะเป็นในด้านบุคลากรหรือด้านกฎหมายหน่วยงานได้นําข้อสังเกตดังกล่าวไปใช้ในการ
ดําเนินงานหรือไม่ ปรากฏผลอย่างไรบ้าง 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของหน่วยงานให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบถึงภารกิจของหน่วยงาน กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันเป็นการป้องกันบุคคลใดบ้าง 
การปราบปรามเป็นการดําเนินการกับบุคคลใด ปราบปรามได้จริงหรือไม่ ประชาชนได้ประโยชน์ใดจากการดําเนินการ
ดังกล่าว การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความสําคัญต่อประเทศอย่างไร ขอให้หน่วยงานได้มีการประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงภารกิจของหน่วยงาน 
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- กรรมาธิการขอรายละเอียดเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะในธุรกิจการค้ามนุษย์ยาเสพติดและธุรกิจบ่อนการพนันมีการฟอกเงินมากน้อยเพียงใด ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศมากน้อยเพียงใดแก่กรรมาธิการขอจัดส่งเป็นเอกสารให้ 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิตการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน งบรายจ่ายอ่ืน 
ค่าจ้างที่ปรึกษาเรื่อง ๕ เรื่อง จํานวน ๗,๘๕๒,๐๐๐ บาท เป็นการปรึกษาในเรื่องใดบ้าง ก่อให้เกิดประโยชน์ใดในการ
ดําเนินงาน 

- จากรายงานสถานการณ์ของหน่วยงานพบว่าการแจ้งเบาะแสมีน้อยมากเหตุที่มีการแจ้งเบาะแสน้อยเป็น
เพราะเหตุใด 

- เนื่องจากในปัจจุบันการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินมีรูปแบบการกระทําความผิดที่หลากหลาย 
มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย่างไร มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มมูลฐานในการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือไม่ 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค         ๒,๘๘๕,๑๑๙,๘๐๐ บาท          
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 

การประปาส่วนภูมิภาค         ๒,๓๑๖,๗๓๓,๐๐๐ บาท          
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของการประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการมีความเห็นว่าควรเพิ่มพ้ืนที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค โดยให้ความสําคัญกับ
การบริการภาคประชาชนมากกว่าให้ความสําคัญเรื่องการคุ้มทุน และหากการประปาส่วนภูมิภาคต้องการงบประมาณใน
การให้บริการประปาให้ถึงประชาชนผู้ยากจน การประปาส่วนภูมิภาคควรทําเรื่องของบประมาณมายังคณะกรรมาธิการ 

- กรรมาธิการได้ฝากให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูม ิภาค ให้ช่วยดูแลประชาชนเกี่ยวกับ
เรื่องระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า และน้ําประปา โดยยกตัวอย่าง สหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการขอตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ แต่เหตุใดหน่วยงานจึงยังไม่ได้มีวางแผนในการดําเนินการใด ๆ 

- กรรมาธิการได้สอบถามการประปาส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับความล่าช้าในการสํารวจออกแบบประปา
เนื่องจากประชาชนหลายแห่งมีการร้องเรียน โดยต้องมีการโอนเงินให้การประปาส่วนภูมิภาคก่อนจึงจะมีการดําเนินการ 
เป็นเพราะสาเหตุใด 

- กรรมาธิการได้สอบถามนโยบาย ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไม่ทราบว่ามีนโยบายจัดไว้จนถึงปี ๖๐ 
ประมาณสองพันล้าน ถือว่าค่อนข้างน้อย การไฟฟ้ามีการสํารวจความต้องการของประชาชนหรือไม่ และโครงการสามารถ
รองรับประชาชนที่มคีวามต้องการได้ครบถ้วนหรือไม่ และขอข้อมูลเอกสารในเรื่องดังกล่าว 

- กรรมาธิการขอให้สํานักงบประมาณรวบรวมหนี้ค่าไฟฟ้าของส่วนราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และปี 
๒๕๕๖ และรายชื่อหน่วยราชการที่ค้างชําระค่าไฟฟ้าปีปัจจุบันจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีมาตรการให้ส่วนราชการมี
การรณรงค์ให้ลดการใช้ไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร 

- ในการตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๕ มีการต้ังงบประมาณสําหรับการชําระเงินกู้และดอกเบี้ย แต่เพราะ
สาเหตุใดงบประมาณปี ๒๕๕๖ มีการต้ังงบประมาณในการชําระเงินต้น แต่ไม่มีการต้ังงบประมาณสําหรับการชําระ
ดอกเบี้ย และยังเหลือยอดเงินกู้อีกจํานวนเท่าใด และยอดที่จ่ายชําระหนี้ในปีนี้ รองรับผู้อยู่ในโครงการจํานวนกี่ราย 
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  จังหวัดและกลุ่มจังหวัด      ๑๘,๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท บาท               
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
            กลุ่มที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ 
กลุ่มที่ ๓ ภาคตะวันออก และภาคใต้ (๒๒ หน่วยงาน) 
กลุ่มที่ ๔  ภาคกลาง (๒๖ หน่วยงาน) 
กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก 

และภาคใต้, ภาคกลาง สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 
- สํานักงบประมาณและคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

ควรวางหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเสียใหม่ โดยคํานึงถึงจํานวนประชากรในพื้นที่ ความยากจนประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ซึ่งไม่ควรใช้สถิติเดิมมาเป็นเกณฑ์พิจารณา ควรคํานึงถึงความจําเป็นและข้อเท็จจริงที่จะต้อง
พัฒนาแต่ละจังหวัดเป็นหลัก และการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ควรมีวางหลักเกณฑ์ใหม่กระจายด้านท่องเที่ยว 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

- ในการประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติควรมีมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดและการอนุมัติโครงการต่าง ๆ ควรมี
มาตรฐานที่มีความใกล้เคียงกันอย่างเป็นธรรม ส่วนกรณีที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดที่มียอดเบิกจ่ายไม่ถึง 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ มีปัญหาและอุปสรรคอะไร 

- ควรมีการจําแนกงบประมาณแต่ละกระทรวงที่จัดสรรลงในจังหวัดว่ามีจํานวนเท่าไร ซึ่งถ้าดูงบประมาณ
ที่จัดสรรให้แก่จังหวัดอาจจะเป็นจํานวนน้อย แต่ถ้าพิจารณางบของกระทรวงที่ลงในจังหวัดแล้วถือว่ามีจํานวนมาก 

- ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มจังหวัด ควรคํานึงถึงการบริหารจัดการน้ําเป็นหลัก หากนํา
เรื่องกลุ่มจังหวัดเป็นหลัก การบริหารแต่ละลุ่มน้ําอาจจะไม่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งไม่สะดวกแก่การบริหารจัดการน้ําอย่าง
เป็นระบบ 

- ในการแปลงงบประมาณของกระทรวงลงในพื้นที่จังหวัดต้องไปเติมเต็มงบประมาณที่ยังขาดหายไป ซึ่ง
หากมีการจัดสรรงบประมาณตามฟังก์ชั่นก็จะไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และการใช้งบประมาณจาก
กระทรวงควรอยู่ภายใต้ข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้รับทราบปัญหาในพื้นที่ 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ       ๑,๘๙๓,๐๖๘,๘๐๐ บาท          
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สรุปประเด็น
ต่าง  ๆดังนี้ 

- ขอทราบเหตุผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เกิดความล่าช้า ซึ่งถ้าพิจารณาตามหมวดแล้ว
เห็นว่างบลงทุนและงบรายจ่ายอ่ืนมีการเบิกจ่ายเพียงเล็กน้อย ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่ายคืออะไร และระยะเวลาที่
เหลืออยู่จะมีการเบิกจ่ายเสร็จทันหรือไม่ 

- หน่วยงานได้มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการรับจํานําข้าวหรือไม่ เนื่องจากตัวเลขการส่งออกข้าวมี
แนวโน้มลดลง ส่วนกระบวนการงบประมาณมีวิธีการพัฒนาจัดสรรงบประมาณให้เกิดความมีประสิทธิภาพตาม
ยุทธศาสตร์หรือไม่ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่แนวการปฏิบัติให้เกิดความบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กําหนดสอดคล้องนโยบายการบริหารประเทศและควรมีการจัดตังสภาวิจัยซึ่งจะเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศด้านการวิจัย ผลงานวิจัยต่าง ๆ  
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- ในอนาคตที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หน่วยงานมีแนวคิดที่จะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร ขณะนี้มี
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC อย่างไร การวิจัยได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพื่อลดปัญหาด้านความ
ซ้ําซ้อนด้านการวิจัยและควรรายงานผลการวิจัยเสนอต่อรัฐสภาเพื่อประโยชน์สะท้อนปัญหาข้อเท็จจริง 

 
            สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี       ๒,๘๔๗,๔๘๔,๔๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  ***  -   บาท 
            กรมประชาสัมพันธ์       ๑,๖๐๕,๗๗๒,๒๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    ๓๐๑,๐๐๘,๒๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ,  
กรมประชาสัมพันธ์ , สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตกรณีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการจัดต้ังงบประมาณที่กระทรวงอื่น 
ๆ และมีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ หลากหลาย จึงขอให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานแกนหลักในการจัดโครงการดังกล่าว โดย
ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินโครงการลักษณะเช่นนี้ 

- กรรมาธิการขอทราบรายละเอียดโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย  จํานวน 
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเห็นว่าโครงการดังกล่าวควรอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
การต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานดําเนินโครงการตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างแท้จริง 

- ตามแผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
งบประมาณ ๓๐๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการจัดทําโครงการต่อเนื่องมีปัญหาและอุปสรรคในเชิงนโยบายอย่างไร มีการ
ดําเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นทําโครงการและตามผลผลิตการสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ หมวดงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐,๐๐ บาท จะมีการดําเนินการในเรื่องใดบ้าง ลักษณะของการสร้างภาพลักษณ์เป็นอย่างไร 

- ตามผลผลิต การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมวดงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด งบประมาณ 
๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดทําโครงการมีจังหวัดใดที่นําร่อง ผลงานเด่นเป็นอย่างไร ได้มีการประชาสัมพันธ์แก่
ประชาชนทราบมากน้อยเพียงใด 

- ในการดําเนินการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส งบประมาณ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา มีผลงานที่มีลักษณะเด่นชัดเรื่องใดบ้าง ส่วนค่าใช้จ่ายในการอบรมและ
สัมมนาที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมีการจัดอบรมและสัมมนาที่ไหนบ้าง เรื่องระบบฐานข้อมูลที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 
เพราะเหตุใดจึงไม่อยู่ที่กรมที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง 

- ตามแผนงาน ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต นโยบายและแผน
ตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนตรงตามความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด ซึ่งหลายปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
งบประมาณค่อนข้างน้อย หน่วยงานมีแผนและนโยบายในการขับเคลื่อนการกระจายงบประมาณลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ 

- หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างไร ปัจจุบันมีการส่งเสริม
สินค้า OTOP ครบทุกตําบลหรือไม่ และมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ
อย่างไร 
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- ในการส่งเสริมและกระจายงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนดําเนินการอย่างไร มีการ
กระจายงบประมาณทุกท้องถิ่นหรือไม่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายระดับ บางแห่งเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ กลาง 
เล็ก ตามระดับ ท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กรายได้อาจจะไม่เพียงพอต่อการดําเนินโครงการขนาดต่าง ๆ เช่น ทําถนน สร้างร่อง
น้ํา หน่วยงานมีวิธีการช่วยเหลือด้านงบประมาณอย่างไร 

- ขอให้หน่วยงานช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการตามโครงการจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและ
การประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลกปี ๒๕๕๖ งบประมาณ ๓๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

-    จากข้อสังเกตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ควรให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคชาวไทยและรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหน่วยงานได้ดําเนินการตามข้อสังเกตหรือไม่ 

-    ตามแผนงาน ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค ผลผลิตส่งเสริมและ
พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน หมวดงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีภารกิจดําเนินการเกี่ยวกับอะไรบ้าง มีการเตรียมพร้อมแบบ
ไหน ซึ่งควรที่จะปรับลดงบประมาณลง 

-    ขอให้ช้ีแจงค่าใช้จ่ายในหมวดงบรายจ่ายอ่ืน ผลผลิต การอํานวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน ในรายการสนับสนุนการดําเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัด ๗๖ จังหวัด งบประมาณ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น งบประมาณ ๑,๙๒๒,๐๐๐ บาท 
จะมีความซ้ําซ้อนกับค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 
งบประมาณ ๒,๒๙๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ ส่วนค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน 
งบประมาณ ๓๔,๕๘๒,๗๐๐ บาท ลักษณะของการเสริมสร้างองค์ความรู้คุ้มครองสิทธิแบบไหน 

 

            สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      ๕๖๓,๕๘๒,๕๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา               ๓๘๔,๙๓๓,๕๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    ๒,๑๑๓,๗๐๓,๗๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท                
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      ๕๐๔,๙๗๙,๙๐๐ บาท              
   ไม่มีรายการปรับลด        -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ , สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการอยากทราบว่าขีดความสามารถของประเทศไทยในเรื่องต่าง ๆ จะสามารถแข่งขันกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนได้อย่างไร และในกรณีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันได้คํานึงถึงเรื่องปัญหาอุทกภัยอย่างไรบ้าง 

- กรรมาธิการสอบถามกรณีหนี้ ยุโรป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย อยากทราบว่าสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะมีข้อแนะนําผู้บริหารประเทศอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามแนวทางในการให้แนวความเห็นกับการลดรายจ่ายและเพิ่มการลงทุนในระบบ
รายจ่ายประจําในปี ๒๕๕๖ และขอทราบแผนในการแก้ไขปัญหาการคอรัปช่ันในระดับประเทศจะมีแผนในการปรับปรุง
แก้ไขอย่างไร 
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- กรรมาธิการเห็นว่าแผนในการจัดการทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ําไม่เกิดความเป็นธรรมต่อคนชนบท 
และขอให้มีการเสนอแผนอย่างชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ํา พร้อมกับขอให้มีการแก้ไขปัญหาการ
ถือครองที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอนให้มีการวางแผนพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

- กรรมาธิการสอบถามกรณีการเดินทางไปประชุมของคณะรัฐมนตรีสัญจร อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมมีการใช้งบประมาณจากส่วนใด และเห็นว่าในการแถลงผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรีต้องมีความชัดเจน 
รวมทั้งการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
            สํานักข่าวกรองแห่งชาติ      ๕๓๕,๒๗๑,๐๐๐    บาท  
   ไม่มีรายการปรับลด        -   บาท 
            สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ       ๑๗๒,๙๘๑,๔๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย      ๑,๒๗๖,๖๖๗,๔๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท               
            สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    ๓๐๕,๔๖๑,๔๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ , สํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ , สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ดําเนินการต่อต้านภัยคุกคามต่อความม่ันคงชายแดน 
อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้ายทั้งในประเทศและจากภายนอกอย่างเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงของชาติและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

- กรรมาธิการขอให้สํานักงาสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีพันธกิจในการกําหนดทิศทาง พัฒนา และ
เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้ติดตามการเสนอแนะรัฐบาลในเรื่อง
ความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งขอให้ส่งเอกสารงานวิจัยแผนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาในเรื่องที่
เกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติ 

- กรรมาธิการขอให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและสํานักข่าวกรองแห่งชาติช้ีแจงถึงกรณีเหตุร้าย
วินาศกรรมในกรุงเทพ ฯ จะเกิดขึ้นหรือไม่ และความรุนแรงเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นไปในทิศทางใด 
รวมถึงความปลอดภัยของครูชายแดนภาคใต้จะเป็นอย่างไร เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยให้มี
คุณภาพและสอบถามแนวทางการเตรียมการให้ผู้ประเมินมีคุณภาพ 

 

            สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ๔๓๖,๐๖๓,๗๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
            สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ๘๘๒,๔๘๔,๒๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
            องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ๔๔๕,๘๖๑,๔๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
            สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องคก์ารมหาชน)  ๖๗๖,๗๓๗,๐๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
            สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)   ๔๘,๑๙๕,๐๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 



 
๑๐

            สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)    ๑๖๕,๗๑๗,๐๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา , สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ , องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ , สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน , สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา พร้อมกับแสดงข้อคิดเห็นว่าหน่วยงานยังขาดความต่อเนื่องด้านนโยบาย การกํากับเชิงคุณภาพของสถานศึกษายังไม่พร้อม
สําหรับการประเมิน ทั้งนี้ ในเรื่องการเชื่อมโยงกับภาคเอกชน อยากทราบหน่วยงานจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในเรื่องการประมูลสิทธิในการเป็นเจ้าภาพ
จัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 และกรณีเกิดปัญหาน้ําท่วมที่ผ่านมา หน่วยงานได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ขอให้ช้ีแจง
รายละเอียด 

- กรรมาธิการแสดงข้อคิดว่าองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีโครงการซึ่ง
เกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นว่าควรรวมอยู่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ขอทราบความคืบหน้าในเรื่อง
การโอนย้ายหน่วยงานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าเป็นอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ในแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยขอให้หน่วยงานได้พิจารณาและเห็นความสําคัญในเรื่องความแตกต่างของสถาบันการศึกษาในเมืองกับใน
ชนบท ซึ่งไม่มีความสมดุลกัน ทั้งนี้ หน่วยงานควรเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นกว่าเดิม 

- กรรมาธิการสอบถามสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในเรื่องแนวทางการผลักดันด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร และขอทราบว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานสามารถจัดการที่ดินให้กับคนยากไร้
จํานวนทั้งสิ้นกี่รายและในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หน่วยงานคิดว่าจะมีเป้าหมายเพื่อให้คนยากไร้ได้มีการถือครองที่ดินอย่างไร และ
อยากทราบรายละเอียดจํานวนชุมชนที่ย่ืนความจํานงจัดสรรที่ดินจํานวนทั้งสิ้นกี่ราย 

- กรรมาธิการขอให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ช้ีแจงผลงานในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้วิชาชีพไทย ที่หน่วยงานได้ทํา
ให้แก่ประเทศชาติมีอย่างไรบ้าง และหน่วยงานมีความเชื่อมโยงกับภาคประชาชนอย่างไรบ้าง 

 
รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 

    ราชบัณฑิตยสถาน 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของราชบัณฑิตยสถานลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของราชบัณฑิตยสถานลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
    สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 



 
๑๑

นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
              ศูนย์อํานวยการบริหารจัดการชายแดนภาคใต้ 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของศูนย์อํานวยการบริหารจัดการชายแดนภาคใต้ลง
ร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของศูนย์อํานวยการบริหารจัดการชายแดนภาคใต้
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
              สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงร้อยละ ๕ 

นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
การประปาส่วนภูมิภาค 
นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคลงร้อยละ ๕ 

นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคลงร้อยละ ๐.๐๑  



 
๑๒

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลงร้อยละ ๕ 

นายพิษณุ   หัตถสงเคราะห์  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของจั งหวัดและกลุ่มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และภาคใต้ 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
และภาคใต้ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
และภาคใต้ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
 
 



 
๑๓

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
สําน ักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสําน ักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสําน ักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
กรมประชาสัมพันธ์ 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
 
 



 
๑๔

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงร้อยละ ๕ 

นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
 
 
 



 
๑๕

    สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักข่าวกรองแห่งชาติลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
              สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
              สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
              สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
 



 
๑๖

              สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
              สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศ 
การ (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
               องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
              สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 



 
๑๗

               สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
(องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
               สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ   หัตถสงเคราะห์  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ  
(องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
              เลิกประชุมเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา   

นางสาวนภาพร  ก่อแก้ว  ผูส้รุปผลการประชุม 
                             นายไชยกร  สทุโธ ผู้สรุปผลการประชุม 

         นางสาวอนุสรา  เกื้อขํา ผู้สรปุผลการประชุม 
                        นางสาววิภาณี  สมประสงค์  ผู้บันทึกข้อมูล

                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
                         พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

         สํานักกรรมาธิการ  ๑ 


